

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Công văn số 646/SVHTT-QLVHGĐ, ngày 12/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội;

UBND huyện Tuy Phước báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Tuy Phước, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Tuy Phước là huyện đồng bằng ở phía Nam tỉnh Bình Định. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 219,9 km², dân số 180.300 người, huyện Tuy Phước là cửa ngõ thành phố Quy Nhơn; phía Bắc giáp 02 huyện Phù Cát và An Nhơn; phía Nam thành phố Quy Nhơn; phía Tây giáp huyện Vân Canh; phía Đông giáp đầm Thị Nại; có đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19 và Quốc lộ 19C đi các tỉnh Tây Nguyên, Phú Yên và Quảng Ngãi, có ga Diêu Trì là ga lớn tàu Thống nhất Bắc Nam dừng đưa đón khách và vận chuyển hàng hoá. Huyện Tuy Phước có 101 thôn, khu phố với 13 xã, thị trấn phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nên thu nhập và đời sống của nhân dân còn thấp. Nhìn chung, trong 05 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện ngày càng ổn định và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là đại dịch Covid - 19 bùng phát và kéo dài; giá cả một số mặt hàng tiêu dùng tăng; tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần tự lực, tự cường Nhân dân và cán bộ huyện Tuy Phước không ngừng phấn đấu vươn lên và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Về lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng, các thiết chế văn hóa luôn được củng cố và từng bước hoàn thiện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều di tích lịch sử đa dạng và phong phú; Tuy Phước, hiện có 17 Di tích lịch sử văn hóa (DTLSVH) (*trong đó có 04 DTLSVH cấp Quốc gia, 13 DTLSVH cấp tỉnh*) và 01 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Trước khi triển khai Nghị định số 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội, huyện Tuy Phước đã chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức lễ hội.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quản lý và tổ chức lễ hội

- Căn cứ Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/QĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức Lễ hội; thực hiện các kế hoạch, công văn chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, trong thời gian qua, UBND huyện Tuy Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đảm bảo các yêu cầu trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn. Trong 05 năm qua, đã ban hành các văn bản và phối hợp tổ chức các lễ hội, các ngày kỷ niệm, cụ thể: Hàng năm ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước, Quyết định số 8698/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn huyện Tuy Phước; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 19/12/2019 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Canh Tý năm 2020, Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 15/12/2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021, Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện Tuy Phước, Công văn số 16/UBND-VX ngày 08/1/2021 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện năm 2021, Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn huyện Tuy Phước, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 14/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện, Quyết định số 8968/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước, Công văn số 54/UBND-VX ngày 17/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngoài ra hàng năm, UBND huyện đều ban hành tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm ngày mất của các danh nhân, nhà văn hóa như: Nguyễn Diêu, Đào Tấn, Lê Đại Cang, Xuân Diêu. Đồng thời, UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai về việc tăng cường đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trong các dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

- Trong năm 2023, UBND huyện Tuy Phước đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 146/KH-SVH-UBND ngày 03/2/2023 về việc ban

hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn”.

2. Công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - thể thao huyện, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở các xã thị trấn về công tác lễ hội. Tuyên truyền lồng ghép trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện nên việc tổ chức lễ hội đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Các lễ hội, lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, bảo đảm theo nghi thức truyền thống, không xảy ra các hiện tượng bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống, thuần phong, mỹ tục của địa phương, của dân tộc. Công tác thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được đảm bảo. Việc sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai thực hiện chặt chẽ.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; lồng ghép trong Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; thông qua các chương trình liên hoan văn nghệ, hội thi, ... ngoài ra truyền thông qua hình thức tranh cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu; đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào hương ước, quy ước của khu dân cư; nêu gương người tốt, việc tốt; qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”.

- Qua công tác tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội và các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, chức năng của công tác quản lý và tổ chức lễ hội, qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện về tổ chức và tham gia hoạt động lễ hội. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, cảnh quan văn hóa tại các lễ hội được thực hiện tốt, nhiều hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội đã từng bước được khắc phục.

3. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện

a. Đánh giá vai trò, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

- Căn cứ nội dung kế hoạch tham mưu chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc và xu thế phát triển của đất nước. Bảo đảm việc tổ chức các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

- Việc định kỳ tổ chức các lễ hội được đưa vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của huyện. Việc tổ chức lễ hội đã đi vào nề nếp, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, bổ ích và là điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ và Nhân dân. Chính môi trường sinh hoạt lễ hội đã góp phần to lớn trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc ở địa phương. Ngoài ra, cũng từ loại hình hoạt động lễ hội đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, tạo môi trường giao lưu để tạo thành những nội dung thi đua trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Công tác quản lý nhà nước về lễ hội được phát huy tạo sự chuyển biến mạnh. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo tốt. Ban tổ chức lễ hội đã có phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa lều quán lấn chiếm, sắp xếp hàng quán khoa học, bố trí bến bãi đỗ xe hợp lý. Vệ sinh môi trường, cảnh quan văn hoá lễ hội ngày một tốt hơn. Nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội đã từng bước được khắc phục.

- Các nội dung về văn hóa và thể thao trong lễ hội và các trò chơi, trò diễn dân gian được phục hồi trong lễ hội đã góp phần phục hưng giá trị tốt đẹp của lễ hội truyền thống, bên cạnh đó các hình thức vui chơi dịch vụ mới, hiện đại, lành mạnh được bổ sung tạo không khí lễ hội vui tươi, lành mạnh, hấp dẫn góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Công tác quản lý, tổ chức lễ hội được chú trọng, tăng cường công tác quản lý trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, có đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời để khắc phục hạn chế, nhân lên những nét đẹp trong lễ hội. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, chế độ trách nhiệm rõ ràng, tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực để lễ hội phát triển lành mạnh, đúng hướng.

- Thực hiện nghiêm túc về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường phòng, chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các di tích lịch sử đình, đền, miếu và quản lý hoạt động lễ hội trên địa bàn nhất là lễ hội truyền thống hằng năm ở các xã, thị trấn thường xuyên được hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện đúng theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Trong quá trình tổ chức lễ hội, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực như: Xin xăm, bói toán, đặt tiền và đồ lễ không đúng nơi quy định, tất cả các lễ hội đều diễn ra an toàn, đúng chương trình, kế hoạch, không xảy ra các hiện tượng mất cắp, hỏa hoạn, cháy

nỗ. Kết thúc lễ hội, UBND các xã, thị trấn đều có báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội về UBND huyện.

b. Đánh giá việc gương mẫu chấp hành các quy định quản lý và tổ chức lễ hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Hoạt động lễ hội truyền thống ở huyện Tuy Phước được cán bộ và Nhân dân tham gia tích cực; không có các hoạt động mê tín dị đoan, không mang tính chất thương mại. Lễ hội mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, nhân dân no ấm, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền hiền, hậu hiền, các anh hùng liệt sĩ. Đây là nét đẹp truyền thống, đáp ứng được nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nên đã được nhân dân giữ gìn và phát huy.

c. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ di tích

- Công tác bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Hằng năm, huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 04 lễ hội; trong đó, có 03 lễ hội dân gian đó là Hội Chợ Gò được tổ chức vào ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán tại khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước với các tiết mục hát Tuồng, dân ca bài Chòi, ca múa nhạc chào mừng lễ hội, biểu diễn trống hội múa lân, hát múa bá trạo, biểu diễn võ thuật, các trò chơi dân gian cho nhiều lứa tuổi; lễ hội Đua Thuyền được tổ chức vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán trên sông Gò Bồi tại thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa; lễ hội Cầu Ngư được tổ chức vào ngày 16/2 âm lịch tại thôn Bình Thái, xã Phước Thuận; 01 lễ hội tâm linh đó là lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch được tổ chức tại Di tích lịch sử Chùa Bà thuộc thôn An Hòa, xã Phước Quang. Nhìn chung, các hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân đến vui chơi tạo được không khí phấn khởi, bổ ích và là điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có điều kiện giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kiến thức, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương.

- Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, các di tích lịch sử - văn hóa luôn kết hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từ đó tạo nên ý thức giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, các di tích lịch sử - văn hóa trong cộng đồng. Đồng thời, huy động một số nguồn đầu tư từ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện trong công tác giữ gìn, bảo vệ và phát huy những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện.

- Công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và du lịch được duy trì hàng năm nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực, phi văn hóa, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, trong quá trình tổ chức các lễ hội các ngành chức năng luôn tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng dịp lễ hội tổ chức cờ bạc ăn tiền, gây rối an ninh trật tự. ... Hướng dẫn UBND các xã,

thị trấn, Ban tổ chức lễ hội khi tổ chức lễ hội phải thiết thực, khoa học, an toàn, tiết kiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

4. Công tác kiểm tra việc thực hiện theo Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính Phủ

Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, các đội kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành theo dõi, kiểm tra, tổ chức 08 đợt kiểm tra trong quá trình tổ chức và trong thời gian diễn ra các lễ hội của địa phương; kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn trong các đợt cao điểm đón khách du lịch. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình tổ chức. Không có lễ hội bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Nghị định 110/2018/NĐ-CP về hành vi vi phạm trong việc tổ chức lễ hội và các quy định có liên quan.

III. THUẬN LỢI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên nhiều di tích lịch sử trên địa bàn huyện được đầu tư trùng tu, tôn tạo và xây dựng ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ và Nhân dân địa phương. Các hoạt động lễ hội đều được sự hỗ trợ tích cực của Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành liên quan. Cán bộ và Nhân dân luôn có ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử văn hóa, cách mạng của cha ông để lại.

- Nhìn chung, các hoạt động lễ hội, kỷ niệm trên địa bàn huyện trong thời gian qua được tổ chức thiết thực, sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân và du khách đến tham dự, vui chơi, thưởng lãm. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm. Các nội dung chương trình diễn ra trang nghiêm, đúng nghi thức. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo; không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, chèo kéo khách. Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm từ trước, trong và sau lễ hội. Người tham gia lễ hội chấp hành nghiêm nếp sống văn minh trong lễ hội theo đúng quy định tại Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về tổ chức và quản lý lễ hội.

2. Hạn chế

- Từ năm 2018 đến nay, các hoạt động kỷ niệm và triển khai tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng và gián đoạn, nhất là đại dịch Covid-19 trong các năm 2021 và năm 2022; do đó, nhiều hoạt động kỷ niệm chỉ diễn ra phần Lễ. Một số lễ hội tạm dừng tổ chức, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sau lễ hội có lúc, có nơi chưa được đảm bảo.

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Công tác tuyên truyền có quan tâm tuy nhiên chưa được duy trì thường xuyên, liên tục.

- Ý thức của một số cá nhân chưa cao, nhận thức về lễ hội chưa đầy đủ, ý thức thực hiện nếp sống văn minh chấp hành pháp luật còn hạn chế. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong lễ hội có nơi còn chưa bảo đảm.

3. Nguyên nhân

- Vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự được phát huy, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của lễ hội trong đời sống văn hóa cộng đồng.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài nên nhiều hoạt động lễ, hội bị tạm ngừng. Việc tuyên truyền để người dân, du khách thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ chưa được thường xuyên, liên tục. Ý thức một bộ phận người dân và du khách trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường khi tham gia các hoạt động lễ hội chưa cao.

- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ thuộc một số Ban Tổ chức lễ hội ở địa phương còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong thực tiễn, khả năng phát hiện và xử lý tình huống phát sinh trong lễ hội còn hạn chế, thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chưa kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền để xử lý những vấn đề mới phát sinh trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN ĐẾN

1. Công tác tuyên truyền

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nội Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về quản lý lễ hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng tạo sự chuyển biến nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, về nội dung và ý nghĩa các lễ hội truyền thống của địa phương; chú trọng tuyên truyền các giá trị lịch sử văn hóa và các quy định của pháp luật có liên quan; kịp thời chỉ đạo và uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, làm cho việc tổ chức lễ hội ngày càng văn minh, thực sự trở thành ngày hội văn hóa của Nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn có trách nhiệm bảo vệ, không được xâm phạm đến di tích lịch sử - văn hóa. Tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa và công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa đến nhân dân trên địa bàn nơi có di tích. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, báo, đài tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch từ giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện; thông qua phát triển du lịch để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa.

2. Nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, cụ thể từng lễ hội truyền thống; chú trọng những giá trị lịch sử, những sự kiện chính trị và bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương, mang tính tư tưởng sâu sắc, nội dung nghệ thuật phù hợp, cô đọng và xúc tích, hình thức thể hiện sinh động; chú trọng bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống, đặc biệt là duy trì, đưa vào các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương như: Hát tuồng, chèo bá trạo, hô hát bài chòi, các trò chơi dân gian, từng

bước khôi phục lại một số hoạt động truyền thống có giá trị. Tăng nguồn lực đầu tư về kinh phí, quy mô tổ chức các lễ hội truyền thống, nhất là Lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di sản phi vật thể cấp Quốc gia.

- Quản lý chặt chẽ việc quy hoạch sắp xếp các dịch vụ, các hoạt động vui chơi giải trí hợp lý, tạo điều kiện để nhân dân địa phương có thêm thu nhập nhưng vẫn bảo đảm tính văn hóa trong hoạt động lễ hội, không để nảy sinh các hiện tượng tiêu cực, đánh mất bản sắc văn hóa và mục đích tốt đẹp của lễ hội.

3. Phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm đến di tích.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học trên địa bàn, tổ chức cho các em học sinh tham gia phát dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh tại các điểm di tích đã được tôn tạo; hàng năm, tổ chức cho các em học sinh tham quan tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa tại địa phương.

- Gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

- Triển khai thực hiện việc quy hoạch, xây dựng, tôn tạo, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn theo chủ trương của tỉnh và Kế hoạch của UBND huyện đã ban hành. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, tăng cường kêu gọi nguồn kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện để góp phần tham gia công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý và tổ chức lễ hội cho cán bộ làm công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở huyện và các xã, thị trấn.

Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Tuy Phước. UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa và Thể thao (báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Tân);
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT huyện;
- PCVP-1, CVVP (K5)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hùng Tân